
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 
สมัยวิสำมญั  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่  11  เดือน  กนัยำยน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลรอบเวียง 

ผู้เข้ำประชุม   10   คน 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายประครอง  พูลเจริญ ประธานสภา อบต. ประครอง  พูลเจริญ  
๒ นายสมบูรณ์  สมศักดิ์ รองประธานสภา อบต. สมบูรณ์  สมศักด์ิ  
๓ นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ เลขานุการสภา อบต. พงษ์ศักดิ์  อารีย์  
๔ นายเอกภพ  รัศมี ส.อบต. หมู่ท่ี  ๑ เอกภพ  รัศมี  
๕ นายอินถา  พรมยศ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ อินถา  พรมยศ  
๖ นางกรรณิการ์   แก่นพล ส.อบต. หมู่ท่ี  ๒ กรรณิการ์   แก่นพล  
๗ นายประเสริฐ   สะสม ส.อบต. หมู่ท่ี  ๓ ประเสริฐ   สะสม  
๘ นายบุญส่ง    วงศ์ค ายอด ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ บุญส่ง    วงศ์ค ายอด  
๙ นายดุษฎี   วงสถาวร ส.อบต. หมู่ท่ี  ๔ ดุษฎี  วงสถาวร  

๑๐ นางบัวถา  ชุมภูรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี  ๕ บัวถา  ชุมภูรัตน์  

ผู้เข้ำร่วมประชุม  12  คน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายไพศาล  พุทธิมา นายก  อบต.รอบเวียง ไพศาล  พุทธิมา  
๒ นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก  อบต.รอบเวียง วันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์  
๓ นายชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์ รองนายก  อบต.รอบเวียง ชูศักดิ์  อะทะสุวรรณ์  
4 นางสาวหทัยรัตน์  วงค์ปั๋น เลขานุการนายก  อบต. หทัยรัตน์  วงค์ปั๋น  
5 นางสาวสายพิน  คุณมาก หัวหน้าส านักปลัด สายพิน  คุณมาก  
6 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน ผู้อ านวยการกองคลัง วันเพ็ญ  ยะฝ้ัน  
7 นายศุภชัย  อุปนันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  อุปนันท์  
8 นางสุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการศึกษาฯ สุภาพรรณ  ชุ่มจิตต์  
9 นางจิตราพร  นามรัตน์สี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จิตราพร  นามรัตน์สี  

10 นางนฤมล  วงศ์ษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นฤมล  วงศ์ษา  
11 นางนิ่มนวล  ปัญโญนันท์ ปลัด  อบต.รอบเวียง นิ่มนวล  ปัญโญนนัท์  
12 นายวชิระ  วรรณนิล คนงานท่ัวไป วชิระ  วรรณนิล  

 

ประธำนเปิดกำรประชุม  เวลำ  ๐๘.๓๐  น. 

 

 

2/ระเบียบวำระที่ ๑...    
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ระเบียบวำระที่ ๑     เร่ืองประธำนแจ้งเพื่อทรำบ 
นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งการขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   

ระเบียบวำระที่ ๒  เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
นำยประครอง  พูลเจริญ   แจ้งให้สมาชิกสภา  อบต.รอบเวียง  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ ง 
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ท่ีผ่านมา  ซึ่งทางเลขานุการสภา ฯ  ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภา   

อบต.รอบเวียง  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถยกมือ  
สอบถามได้  

ที่ประชุม  ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม  
พ.ศ. 2562  พอสมควร  จึงมีมติในการรับรองรายงานการประชุม  โดยการยกมือ  
จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่ ๓     กระทู้ถำม 
-ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ 4     เร่ืองที่คณะกรรมกำรสภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ 5     เร่ืองที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 1  เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  คร้ังที่ 1/2562 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.สรอบเวียง  หรือผู้ได้รับมอบหมายได้น าเรียนต่อสภา  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    อบต.รอบเวียง 

นำยไพศำล  พุทธิมำ  ตามท่ี  อบต.รอบเวียง  ได้ด าเนินการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  ครบตามกระบวนการ
นำยก อบต.รอบเวียง      แล้ว  จะได้น าเรียนให้สภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาและขออนุญาตให้นายวันชนะ   

ท้าวแก่นจันทร์  รองนายก อบต.รอบเวียง  เป็นผู้น าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง   
ต่อไป 

นำยวันชนะ  ท้ำวแก่นจันทร์  ตามท่ีได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
รองนำยก อบต.รอบเวียง     ครั้งท่ี 1/2562 และได้จัดท าการประชาคมตามล าดับแล้วนั้น  บัดนี้  จะได้น าเสนอ 
     ต่อสภา อบต.รอบเวียง  ได้พิจารณาต่อไป 

    รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
     แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2562 

     ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเวียง  อ ำเภอเมืองเชียงรำย  จังหวัดเชียงรำย 

          แบบ  ผ 02/1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีไหล่ทาง บ้านหัวฝาย -   

หนองด่าน  หมู่ท่ี 1  มีการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย 
3/เดิม... 
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      เดิม 
      เป้ำหมำย 

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
รวม 387 เมตร ความหนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,935 ตารางเมตร 

 เปลี่ยนแปลงเป็น 
  เป้ำหมำย 
  1. บริเวณสามแยกเช่ือมต่อถนนเดิมทางไปฟาร์มหมูลุงวาลย์  ถึงคลอง
ชลประทาน 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
รวม 387.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,935.00 
ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี 

       เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
      1. เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุเป้าหมายจุดท่ีต้ังของโครงการไม่ชัดเจน 
      2. เพื่อน าไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
    ขอน าเรียนต่อสภา อบต.รอบเวียง  เพียงเท่านี้ก่อน 

นำยประครอง  พูลเจริญ    ตามท่ีท่านวันชนะ  ท้าวแก่น จันทร์  รองนายก อบต.รอบเวียง  ได้น าเสนอ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  รายละเอียด  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/ 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2562  ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  แบบ  ผ 02/1  แล้วนั้น  ท่านสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มีข้อ
สงสัยหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  มีข้อสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม  ก็จะขอ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  มติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565)   
     เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1/2562 โดยการยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 1/2562  จ านวน  10  เสียง 

ญัตติที่  2  เร่ืองพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริสมเด็จ          
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี             
ในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้นายก อบต.สรอบเวียง  หรือผู้ได้รับมอบหมายได้น าเรียนต่อสภา  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง    อบต.รอบเวียง 

 

4/นำยไพศำล...   
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นำยไพศำล  พุทธิมำ    เนื่องมาจากได้รับหนังสือท้องถิ่นอ าเภอเมืองเชียงราย  ขอให้ อบต. เร่งด าเนินการ
นำยก อบต.รอบเวียง    ขับเคล่ือนโครงการ และจัดส่งใบสมัครสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  และให้ 

รายงานผลการขับเคล่ือนการด าเนินงาน  โดยขั้นตอนในการสมัครต้องมีการประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน  ซึ่งผ่านการเห็นชอบในท่ีประชุม เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวัน ท่ี            
3  กันยายน  2562  และต้องผ่านการประชุมสภา อบต.  ให้ความเห็นชอบในการ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกครั้ง   ถึงจะส่งใบสมัครพร้อมกับรายงานผลการประชุม  
ท้ัง  2  ครั้ง  หลังจากนั้นทางโครงการจะท าหนังสือตอบรับการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ  ก่อนถึงจะเริ่มด าเนินการได้   สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  บางท่าน    
ก็ยังไม่ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการ  กระผมจึงขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้น
ของการด าเนินโครงการดังกล่าว  ดังนี้ 

      ประวัติควำมเป็นมำ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีสาย 

พระเนตรกว้างและยาวไกล  ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี 
พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ปี พ.ศ. 2504 ทรงให้น าพรรณไม้จากภูมิภาค
ต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริ
ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ า การพัฒนาและการอนุรักษ์ดิน 
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอด    
พระราชปณิธาน ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ      
โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เป็นผู้ด าเนินการจัดต้ัง
ธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา   

      วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
  1. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและ 
ด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ 

2. เพื่อน าพืชท่ีได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชท่ีมีอยู่เดิมและหายากใกล้ 
สูญพันธุ์เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 
  3. เพื่อน าความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพการศึกษาทรัพยากรการภาพ การส ารวจและบันทึกวัฒธรรมและภูมิปัญญา
ของประเทศไทยเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการท่ีจะน าไปสู่การอนุรักษ์     
และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากร 
ชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพันพฤกษชาติ 
หอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช   
สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่างๆ ส่ือถึงกันในระบบ
เดียวกัน 
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5. เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

6. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร 

      กรอบของกิจกรรม 
        ๑. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร  

      กิจกรรมท่ี  ๑  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  
      กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
      กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  

       ๒. กรอบกำรใช้ประโยชน์  
      กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

       กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
      กิจกรรมท่ี  ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช  
        ๓. กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  
       กิจกรรมท่ี  ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

      กิจกรรมท่ี ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ทาง อบต.รอบเวียง  กระผมเห็นว่าน่าจะด าเนินการในบริเวณพระธาตุสมปรารถนา   
ซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด  เนื่องจากมีต้นไม้ท่ีเก่าแก่เยอะพอสมควร  แต่อย่างไรแล้ว
ก็ต้องรอหนังสือตอบรับจากทางโครงการก่อนถึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  มีข้อสักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  อีกหรือไม่ 

นำยดุษฎี  วงสถำวร   โครงการนี้เป็นโครงการพืชยืนต้นหรือพืชพันธุ์ท่ีจะน ามาปลูก  และในพื้นท่ีมีเพียงพอ
ส.อบต. หมู่ที่ 4    หรือไม่  

นำยไพศำล  พุทธิมำ    -เป็นพืชพันธุ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว  เป็นต้นไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีมีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นฐานทรัพยากร
นำยก อบต.รอบเวียง     ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม  หากน ามาเพิ่มก็ดูความเหมาะสมอีกครั้ง  
  -พื้นท่ีในการด าเนินโครงการเรายังไม่ได้ก าหนดท่ีแน่ชัด  ซึ่งก่อนจะด าเนินการเราก็จะ

มีการประชุมกันอีกครั้ง  อย่างไรแล้วตามท่ีกระผมแจ้งคือรอหนังสือตอบรับจาก
โครงการก่อน 

นำยดุษฎี  วงสถำวร  สอบถามให้ก าหนดเพียงจุดเดียวหรือก าหนดได้หลายจุด 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    เบ้ืองต้นก าหนดเพียง  1  จุดก่อน  แล้วดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  ขอน าเรียนให้
นำยก อบต.รอบเวียง      ทางสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ได้ศึกษาข้อมูลพิจารณาเสียก่อน  

นำยประครอง  พูลเจริญ  กล่าวเห็นดีในโครงการนี้ด้วย  หากมีการด าเนินการจริงต้องมีการประชุมอีกครั้ง  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง  ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   

6/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  หากไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  ไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง กระผมก็ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  เสียง 

ระเบียบวำระที่  6    เร่ืองอื่น ๆ 
6.๑ แจ้งอนุมัติและประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2563 

นำยประครอง  พูลเจริญ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการอนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง   ประจ าป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยนายอ าเภอเมืองเชียงรายได้อนุมัติเมื่อวันท่ี   

30  สิงหาคม  2562  นายก  อบต.รอบเวียง  ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  เมื่อวันท่ี   
4  กันยายน  2562  ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นำยไพศำล  พุทธิมำ    แจ้งประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 
นำยก อบต.รอบเวียง       1. การขนย้ายขยะอันตราย  โดย อบต.รอบเวียง  จะด าเนินการเก็บรวบรวม 

ขยะอันตราย  2  เดือน/ครั้ง  ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงทุกท่าน    
ได้ เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีของตน
เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะอันตราย  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีตะแกรงเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายอยู่  สามารถน าไปท้ิง ณ จุดนั้นได้ เมื่อครบก าหนด 2 เดือน งานสาธารณสุข
ก็จะเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อน าไปส่งต่อให้กับทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ก็ขอเน้นย้ าให้สมาชิกสภา อบต.  
รอบเวียงทุกท่าน  ได้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อประชาชน 
 2. แจ้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกท่ีระบาด  ในปีนี้ถือว่าระบาด
ค่อนข้างสูงมากในพื้นท่ีของเรา  ก็ขอความร่วมมือทุกท่านได้เฝ้าระวังและให้ความ
ร่วมมือกับทาง  อสม.  ของหมู่บ้าน  ต้องช่วยกันรณรงค์ต่อไป   

นำยดุษฎี  วงสถำวร    แสดงความคิดเห็นจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ       
ส.อบต. หมู่ที่ 4    พอเพียง  ณ  บ้านเมืองรวง  ต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

เมื่อวันท่ี  29  สิงหาคม  2562  ท่ีผ่านมา  เราควรจะน าแนวคิดและการด าเนินงาน 
ของเขามาปรับใช้ในพื้นท่ีต าบลรอบเวียง  หากมีการส่งเสริมให้มากขึ้นโยเฉพาะ
โครงการก าจัดขยะเห็นควรน ามาปรับใช้ให้มากท่ีสุด 

นำงนิ่มนวล  ปัญโญนันท์  อธิบายการจ่ายเงินสะสม  ยกเว้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนวันท่ี  30  ตุลาคม    
ปลัด  อบต.รอบเวียง   ยกเว้นแต่ทุนส ารอง  เงินสะสม  ขณะนี้ให้ใช้เงินทุนส ารองได้  ยกเว้นการกันเงิน 
     เท่านั้น 
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นำงสำววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน   แจ้งรายงานการรับ-จ่ายเงิน  ปีงบประมาณ  2562  ประจ าเดือน  กันยายน  ดังนี้ 
ผอ.กองคลัง     งบประมาณท่ีต้ังไว้    26,700,000.00  บาท 
     รายรับ    26,460,635.92  บาท 

 รายจ่ายไม่รวมรายการท่ีได้ก่อหนี้ผูกพันและรายจ่ายประจ าเดือน  กันยายน   
พ.ศ.  2562    18,319,594.18  บาท 
 ปัจจุบันมีเงินสะสม  30,701,416.02  บาท   และ 
 เงินทุนส ารองสะสม  17,459,900.04  บาท 

นำยศุภชัย  อุปนันท์   -แจ้งโครงการก่อสร้างมีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  ยังคงเหลือ  บ้านป่าบง  หมู่ท่ี  3  
ผอ.กองช่ำง    จ านวน  1  โครงการ  และบ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ท่ี  5  จ านวน  2  โครงการ 

-แจ้งการแก้ไขบริเวณทางแยกของทางหลวงชนบท จะมีการสร้างทางด่วนทาง 
ยกระดับ  จ านวน  4  แยก  ซึ่งมีแผนด าเนินการในปี  พ.ศ. 2563 หากไม่มีปัญหา
ติดขัดใด 

นำงสำวสำยพิน  คุณมำก  -แจ้งแผนการด าเนินงานของส านักงานปลัด  ดังนี้ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด    การตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการท่ี 

มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยได้ก าหนดวันเวลาในการรับการ
ตรวจสอบแสดงตนต่าง ๆ  ดังนี้ 
 วันท่ี  18  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุบ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ท่ี  5 
 วันท่ี  19  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุบ้านป่าบง  หมู่ท่ี  3 
 วันท่ี  20  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุบ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี  2 
 วันท่ี  23  กันยายน  2562  ผู้ป่วยโรคเอดส์ทุกหมู่บ้าน 
 วันท่ี  24  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุบ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี  4 
 วันท่ี  25  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุบ้านหนองด่าน  หมู่ท่ี  1 
 วันท่ี  26 -27  กันยายน  2562  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์      
ทุกหมู่บ้านท่ีตกค้าง 
 ต้ังแต่เวลา  09.00  น. – 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมพวงแสด  1  อบต.
รอบเวียง  ซึ่งปกติทุกปีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานสวัสดิการและสังคมจะออกพื้นท่ี  
แต่ปีนี้จะมีการรับแสดงตน  ณ  ท่ีท าการ  อบต.รอบเวียง  ก็เนื่องจากต้องใช้ระบบ
เครื่องอ่านบัตรประชาชน  Smart Card  ซึ่งต้องเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต     
หากลงพื้นท่ีเหมือนท่ีผ่านมาก็เกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเครือข่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
-แจ้งนัดหมายการเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  ในวันท่ี  12 – 
13  กันยายน 2562ณ  โรงแรมแม่โขงเดลต้า  บูติค  และเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  วันท่ี  12  กันยายน  2562  พร้อมกัน  ณ โรงแรม
แม่โขงเดลต้า บูติค  เวลา 09.30  น.  การแต่งกายเส้ือสีส้มหรือโทรสีส้ม   
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วันท่ี  13  กันยายน  2562  ศึกษาดูงาน  ณ  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  การแต่ง
กายเส้ือพื้นเมืองสีเขียวจังหวัดเชียงราย 

นำยประครอง  พูลเจริญ  สอบถามสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง หรือ ผู้เข้ าร่วมการประชุมท่านใดมีข้อ
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ราชการหรือมีข้อเสนออื่น ๆ หรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นำยประครอง  พูลเจริญ  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.รอบเวียงท่านใด  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม  มีข้อเสนออีก    
ประธำนสภำ อบต.รอบเวียง  ประธานสภา อบต.รอบเวียง  จึงปิดประชุม 

ปิดประชุม     เวลำ  ๑2.1๐ น.  

 
 

(ลงช่ือ)            พงษ์ศักดิ์  อารีย์   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               ( นายพงษ์ศักดิ์  อารีย์ ) 

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

คณะกรรมการสามัญผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  (ลงช่ือ)         อินถา  พรมยศ      
                   ( นายอินถา  พรมยศ )     

      (ลงช่ือ)        ประเสริฐ  สะสม 
                      ( นายประเสริฐ  สะสม ) 

      (ลงช่ือ)       กรรณิการ์  แก่นพล     
                              ( นางกรรณิการ์  แก่นพล )     

 
สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  เมื่อวันท่ี  18  กันยายน  2562  

 
 

  ลงช่ือ)        ประครอง  พูลเจริญ 
    ( นายประครอง  พูลเจริญ ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 


